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ค าถามในภาพรวม

ประเทศชาติ
ได้ประโยชน์อะไร ?

ประชาชน
ได้ประโยชน์อะไร ?

บุคลากรของกรมฯ 
ได้ประโยชน์อะไร ?

• ได้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐท่ีปฏิบัติภารกิจตอบโจทย์ของผู้รับบรกิารแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้ผลงานชัดเจนเป็นเอกภาพ
• ได้หน่วยงานภาครัฐท่ีใช้งบประมาณอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมีเจ้าภาพด้านบริหารสนิทรัพย์อย่างเหมาะสมคุ้มค่า และมีหน่วยงานท่ีสามารถหารายได้มาจุนเจอืงบประมาณ

ภาครัฐและพัฒนากรมฯ ตามกฎระเบียบที่ภาครฐัอ านวยให้ เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนประเทศชาติทางด้านข่าวสารการประชาสัมพันธ์ได้เต็มก าลังยิ่งข้ึน
• ได้หน่วยงานภาครัฐท่ีจะผลกัดันนโยบาย Big Data ได้จริงเพราะมีฐานข้อมูลขนาดใหญอ่ยู่แล้วในมือ กล่าวคือ ข้อมูลมหาศาลที่กรมฯ สั่งสมมาแต่เดิม เพื่อเริ่มสนับสนุน

การขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
• ได้ฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนน าไปต่อยอดพัฒนาประเทศด้านตา่ง ๆ ด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่

• ได้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มเป้าหมายส าคญัได้อยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
• ได้บริการข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ท่ีตอบความต้องการของผู้รับบรกิารได้ชัดเจนเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้รับบริการมีส่วนร่วม ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 

การศึกษาวิเคราะห์กลุม่ผู้รับบรกิารเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึน

• ได้ศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของการเป็นผู้น าทิศทางการประชาสัมพันธ์ และผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลของประเทศ
• ได้ความชัดเจนในภารกิจใหม่ๆ และภารกิจส าคัญท่ีเดมิขาดผู้รับผดิชอบชัดเจน โดยการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพเป็น one- stop service และ

การระบุความรับผิดชอบท่ีผลงานเป็นส าคัญ
• ได้โครงสร้างฯ ที่สอดคล้องกับทิศทางที่ ก.พ. และ ก.พ.ร. ก าหนด เอื้อต่อการร่วมมือกับหน่วยงานกลางในการพัฒนากรมฯ ต่อไป
• ได้ประสบการณจ์ากการท างานเป็นทีมรว่มกับบุคลากรจากหลากหลายสายงาน ตลอดจนการร่วมงานกันในระดับเขต-จงัหวัด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันดีส าหรับการพัฒนาก้าวหน้าสู่

ต าแหน่งอ านวยการและบรหิารที่มีความรูแ้ละประสบการณ์รอบด้าน

ไม่เห็นมีอะไรใหม่
แค่เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน/ยุบรวม 

ใช่หรือไม่ ?

• การปรับโครงสร้างฯ ในครั้งนี้ เมื่อด าเนินการจนลุล่วงตามแผนแล้ว จะเป็นการปรับเปลี่ยนองค์การขนานใหญ่ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์
ของกรมฯ อีกทั้งจะมีผลเปลี่ยนแปลงในเชิงผลลัพธ์ผลสัมฤทธ์ิของกรมฯ อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง 

• เมื่อด าเนินการตามรา่งโครงสร้างฯ นี้แล้ว กรมฯ จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดบัประเทศและระดับสากลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพกว่าโครงสร้างฯ เดิมซึ่งถือใช้มาตั้งแต่ก่อนการก่อตั้ง กสทช. และก่อนการเกิด digital disruption ครั้งใหญ่ในทศวรรษท่ีผ่านมา 

• การขอเพ่ิมต าแหน่งหรือเพิ่มหน่วยงาน จะยากมาก เนื่องจากระบบราชการไทยได้สิ้นยคุสมัยของการขยายหน่วยงานแล้ว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศใน
ปัจจุบันก็ไม่เอื้อต่อการขยายหน่วยงานภาครัฐ โดยแนวโน้มปัจจุบันคือการลดขนาดหน่วยงานภาครฐัซึ่งเป็นนโยบายที่ถือปฏิบัติโดยทั่วกันท้ังระบบราชการไทย



ค าถามเก่ียวกับร่างโครงสรา้งใหม่

ใช้เกณฑ์การพิจารณา
อะไรเป็นส าคัญ ?

จ านวนหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?

• ที่ปรึกษาพิจารณาออกแบบโครงสร้างฯ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 1) ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 2) ประโยชน์ต่อ
ภาครัฐและกรมประชาสัมพันธ์ และ 3) ประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมฯ โดยเน้นประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้
 เน้นภารกิจหลักของกรมฯ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” โดยมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการ

โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างบูรณาการ ในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในวงการสื่อ อีกท้ังความจ าเป็นในการปรับตัวของกรมฯ ภายใต้ข้อจ ากัด
เชิงงบประมาณและกฎระเบียบภาครัฐ  

 เน้นรองรับการปฏิบัติงานเชิงรุกท้ังในระดับองค์การและระดับบุคคล 
 เน้นรองรับการท างานร่วมกันเป็นทีมในหมู่ผู้มีความสามารถอันหลากหลาย และ
 เน้นรองรับการท างานเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• จ านวนหน่วยงานระดับกอง เขต และจังหวัด เท่าเดิม ไม่ลดลงและไม่เพ่ิมข้ึน เพราะใช้แนวทาง Re-arrange ตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนดตาม ว.3/ 2562 กล่าวคือ 
เป็นการจัดโครงสร้างเพื่อให้การด าเนินภารกิจมีประสิทธิภาพโดยไม่เพ่ิมจ านวนกองในภาพรวม แต่ได้มีการปรับโครงสร้างฯ ภายในเพื่อรับผิดชอบภารกิจใหม่ ๆ  
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญ วิธีนี้ จะท าให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง (ส านักนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติร่าง
โครงสร้างฯ ใหม่ของกรมฯ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นหน่วยงานวิชาการ ใช้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือตรวจสอบควบคุมภายใน
และให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหาร ขณะเดียวกันก็มีลักษณะเป็น function-based ด้วย เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีประกอบด้วย
ผู้มีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน ปฏิบัติภารกิจที่มีมาตรฐานก าหนดชัดเจน ลักษณะงานแบบวิชาการและ function-based นี้ 
เป็นลักษณะทั่วไปของหน่วยงานจ านวนมากในระบบราชการไทย รวมทั้งหลายหน่วยงานในกรมประชาสัมพันธ์

o กลุ่มตรวจสอบภายในจัดอยู่ในหน่วยงานวิชาการ หรือ
หน่วยงาน function-based ?



ค าถามเก่ียวกับร่างโครงสรา้งใหม่

• ภายใต้แต่ละส่วนงานของกองต่าง ๆ ในกรมฯ ตามผังโครงสร้างฯ ใหม่ ที่ปรึกษาเสนอแนะให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีระดับ ปก/ชก/
ชพ อยู่แล้ว

o ภายใต้แต่ละส่วนของกองคลัง ควรเป็นเจ้าหน้าที่ 
ระดับ ปก/ชก/ชพ 

• ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ก าหนดไว้ที่ส่วนงานในกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติ
ภารกิจด้านแผนโดยตรง ทั้งแผนของกรมฯ และแผนประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ

o ส่วนงบประมาณของกองคลังได้รับมอบหมายให้จัดท าค าขอ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่
เข้าใจในแผนงาน จึงควรมีต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

• ทีป่รึกษาเห็นว่า แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการที่ออกโดยกรมบัญชีกลางมิได้ให้แยกงานสองด้านนี้ออกจากกัน 
หากกรมฯ มีความจ าเป็นพิเศษแตกต่างจากส่วนราชการอ่ืนในระบบราชการพลเรือนไทย ที่ปรึกษาเสนอแนะให้หารือหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นต่อไป โดยขอให้ค านึงว่า การแยกส่วนงานการเงินเป็น 2 ส่วนงาน อาจท า
ให้ภาระงานของแต่ละส่วนที่แยกมีน้ าหนักลดลง อาจต้องลดฐานะเป็นหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วน

• หากเป็นการจัดหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วน ที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ พิจารณาด าเนินการต่อไปหลังจากร่างโครงสร้างใหม่นี้
ผ่านความเห็นชอบของคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมและคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 
(ส านักนายกรัฐมนตรี) แล้ว

o ส่วนงานการเงินของกองคลัง จะมีในส่วนของงานด้านการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ เบิกจ่าย ค าขอเบิกตามระเบียบกฎหมาย
และสวัสดิการ ซึ่งรวมอยู่การรับ-จ่ายเงิน เหมาะสมหรือไม่ 
เห็นควรให้งานด้านจ่าย และงานวิเคราะห์ ตรวจสอบฯ 
แยกออกจากกันถึงจะเป็นการควบคุมภายในที่ดี

• ที่ปรึกษาเห็นว่า การรวมสองกองนี้เข้าด้วยกันในขณะนี้น่าจะมีอุปสรรคมาก จ าเป็นต้องรอให้บริบทแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรชัดเจนกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากได้ท าการศึกษาแนวโน้มและความเป็นไปได้ต่าง ๆ 
อย่างจริงจังจนเห็นลู่ทางการพัฒนางานยุคดิจิทัลร่วมกันเป็นประการใดแล้ว ขอให้เสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป

o ทีวีและวิทยุควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในยุคดิจิทัล
แบบนี้ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายและคัดคนคุณภาพไว้จริง ๆ



ค าถามเก่ียวกับร่างโครงสรา้งใหม่

ค าถาม/ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
o ท าไมลดความส าคัญต าแหน่งระดับส่วนของ สวท. ลงเหลือแค่ 3 ส่วน ทั้งท่ี สวท. มีความส าคัญ ท ารายการส าคัญๆ และหารายได้ให้กับกรมเป็นล าดับต้นๆ การลดต าแหน่งลง ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มี

โอกาสเจริญก้าวหน้า ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน
o กรณกี าหนดให้สถานีเป็นส่วนหนึ่งของกอง แต่เมื่อดูในโครงสร้างกองวิทยุกระจายเสียงแล้ว ไม่มีส่วนของสถานีวิทยุเลย
o ส่วนปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ไม่สามารถตอบสนองการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ 
o สวท.ประเภท ก 1 สถานี (ที่อยู่ภายใต้การก ากับของ สปข.1-8) ยังมีองค์ประกอบใหญ่กว่า สวท.กทม. ซึ่งมีคลื่นความถี่ในก ากับดูแล 11 ความถี่ (จ านวนปัจจุบัน)
o ควรเพิ่มโครงสร้างของ สวท.ประเภท ก ข ค  (แบบโครงสร้างสถานีวิทยุใน สปข.1-8) ในโครงสร้างของกองวิทยุกระจายเสียง เพราะกองวิทยุกระจายเสียงมีคลื่นความถ่ีในก ากับดูแลหลายคลื่น

เช่นเดียวกับ สปข.1-8 สามารถจัดประเภท ก ข ค ได้
o ส่วนงานที่ก าหนดในกองวิทยุกระจายเสียง ไม่เพียงพอต่อการบริหารและด าเนินงานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.
o สวท. ต้องมีส่วนสื่อข่าว เพ่ือรับผิดชอบการผลิตข่าวที่ สวท. ทุกแห่งรับสัญญาณ ไม่สามารถให้แต่ละคลื่นท าข่าวกันเอง
o สวท. ตามโครงสร้างปัจจุบัน มีหลายคลื่นความถี่ แต่กองวิทยุกระจายเสียง ไม่มีส่วนงานรับผิดชอบภารกิจ ส่วนปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงเพียงส่วนเดียว รับผิดชอบคลื่นความถ่ี ผลิตข่าว 

ผลิตรายการ ไม่สามารถด าเนินการได้
o อ านาจหน้าที่ของกองวิทยุกระจายเสียงไม่ครอบคลุม
o ควรให้ความส าคัญกับสถานะ “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ” การท างานจึงไม่ใช่เพียง “วางแผน ผลิต บริหาร และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมฯ”
o เห็นด้วยที่ แยก วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ออกจาก สวท.

• ที่ปรึกษาเห็นว่า การจ าแนกภารกิจในหน่วยงานท้ังปวงในโครงการนี้ มุ่งให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่ของกรมฯ อีกทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยี / แนวโน้มกิจการวิทยุในประเทศไทยมีทิศทางที่
แตกต่างจากเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อกรมฯ มีความชัดเจนว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ส่วนกลางจะมีก่ีคลื่นความถี่ในอนาคต และใช้คลื่นความถี่นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง กรมฯ อาจ
พิจารณาปรับโครงสร้างของ “ส่วนปฏิบัติการฯ” เป็น “สถานีวิทยุฯ” โดยปรับใช้โครงสร้าง สวท.ประเภทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป โดยหากมีเหตุผลสมควร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ ต่อประเทศชาติและประชาชน จะน าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมพิจารณาต่อไป



ค าถามเก่ียวกับร่างโครงสรา้งใหม่

ค าถาม/ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
o ส่วนสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ ตามกรอบเดิมที่ต้องมีวิศวกรไฟฟ้า ใบอนุญาติประเภท วุฒิวิศวกรในการควบคุม ซ่อมบ ารุง ตามกฏกระทรวงหายไปจากโครงสร้างเดิม ถ้าจะปรับ

ไปอยู่ในส่วนเทคโนโลยีและสนับสนุนการกระจายเสียง เพ่ือให้มีการแบ่งแยกการท างานอย่างชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อบุคลากร เห็นควรแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนเทคโนโลยีและสนับสนุนการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม มีหน้าที่ดูแลเครื่องส่ง ห้องส่งวิทยุระบบเอเอ็ม ของ สวท.โดยมีวิศวกรไฟฟ้า ชพ. เป็น ผอ.ส่วนฯ
2. ส่วนเทคโนโลยีและสนับสนุนการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีหน้าที่ดูแลเครื่องส่ง ห้องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็ม ของ สวท.โดยมีนายช่างไฟฟ้าอาวุโส เป็น ผอ.ส่วนฯ

o โครงสร้างของ สวท. ควรแบ่งออกเป็น 3 ด้าน หลักๆ ได้แก่ ส่วนสนับสนุน + ส่วนสร้าง/ผลิตเนื้อหาที่จะน ามาออกอากาศ + ส่วนดูแลด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียง  
1. ส่วนสนับสนุน ได้แก่ งานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ งานด้านแผน ฯ 
2. ส่วนสร้างเนื้อหา (ส่วนปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง) ได้แก่ งานด้านข่าว รายการ โดยอาจแบ่งเป็น กลุ่มๆ ตามเนื้อหาที่ผลิต เช่น กลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระครอบครัว กลุ่มข่าวเศรษฐกิจ ฯลฯ 

โดยมี นักประชาสัมพันธ์ ชพ. เป็นหัวหน้ากลุ่ม
3. ส่วนดูแลด้านเทคนิค (ส่วนเทคโนโลยีและสนับสนุนการกระจายเสียง) แบ่งตามระบบออกอากาศ คือ AM และ FM ซึ่งเทคโนโลยีทั้ง 2 แบบนั้นแตกต่างกัน ขอเสนอให้แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนเทคโนโลยีและสนับสนุนการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม มีหน้าที่ดูแลเครื่องส่ง ห้องส่งวิทยุระบบเอเอ็ม ของ สวท. โดยมีวิศวกรไฟฟ้า ชพ. เป็น ผอ.ส่วนฯ
3.2 ส่วนเทคโนโลยีและสนับสนุนการกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม มีหน้าที่ ดูแลเครื่องส่ง ห้องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็ม ของ สวท. โดยมีนายช่างไฟฟ้าอาวุโส เป็น ผอ.ส่วนฯ

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป โดยหากมีเหตุผลสมควร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ ต่อประเทศชาติและประชาชน จะน าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมพิจารณาต่อไป



ค าถามเก่ียวกับร่างโครงสรา้งใหม่

• ที่ปรึกษาเห็นว่า กองพิธีการและสื่อมวลชนสัมพันธ์ และ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจดูแลลูกค้าผู้รับบริการที่เป็น
หน่วยงานภายนอกกรมฯ ส่วนภารกิจสื่อสารองค์กรเป็นภารกิจภายในกรมฯ การน าไปไว้ที่กองพิธีการและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
หรือ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ จึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 2 หน่วยงานนี้

o ภารกิจสื่อสารองค์กรควรอยู่ใน กองพิธีการและสื่อมวลชน
สัมพันธ์ หรือ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป โดยหากมีเหตุผลสมควร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน จะน าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณาต่อไป

o งานคุณธรรมจริยธรรม ของ กปส. ควรขึ้นอยู่กับ อปส. 
เท่านั้น

• ที่ปรึกษาเห็นว่า ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ กพร. (น้อย) ในทุกส่วนราชการเป็นหน่วยงานแยกต่างหากจาก กกจ. ซึ่งหากกรมฯ 
ประสงค์จะให้ขึ้นตรงกับ กกจ. ขอให้หารือส านักงาน ก.พ.ร. โดยตรงต่อไป

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ควรขึ้นตรงกับกองการเจ้าหน้าที่



ค าถามเก่ียวกับภารกิจในร่างโครงสรา้งใหม่

• งานจัดท าและปรับปรุงคู่มือการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนติดตามผลสัมฤทธิจากการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ที่ปรึกษา
เสนอแนะให้อยู่ที่กองนโยบายและยุทธศาสตร์ เนื่องจากการก าหนดหรือการวางแนวทางการรับมือกับภาวะวิกฤติเป็นงาน
ระดับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และอาจสะท้อนความส าเร็จ/ความล้มเหลวระดับกรมในสายตาของสาธารณชนได้อย่างชัดเจนใน
วิกฤติแต่ละครั้ง

• งานฝึกและงานปฏิบัติ ที่ปรึกษาเสนอแนะให้อยู่ที่กองต่าง ๆ ที่มีเครื่องมือประชาสัมพันธ์อยู่ในมือและสามารถด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ มีประสิทธิภาพและถูกต้อง เช่น กองพิธีการและสื่อมวลชน
สัมพันธ์ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยสื่อต่าง ๆ ของกรมฯ

o การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติเป็นงานที่ต้องท าท้ังแผน
และการปฏิบัติ (ฝึกกับหน่วยงานต่าง ๆ) ซึ่งมีงานตลอดปี 
จะไปอยู่ท่ีกองใด

• ที่ปรึกษาเสนอแนะให้อยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ กองพิธีการและสื่อมวลชนสัมพันธ์ (ลูกค้าได้แก่ ประมุข
ของรัฐ และ บุคคลส าคัญของประเทศ) กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (ลูกค้าได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง) ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (ลูกค้าได้แก่ ประชาชนและหน่วยงานราชการในจังหวัด) เป็นต้น

o การบริหารโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะไปอยู่ท่ีกองใด

• ที่ปรึกษาเสนอแนะให้มีหน่วยงานปฏิบัติภารกิจสื่อใหม่กระจายอยู่ตามกองต่าง ๆ ที่ดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สะดวกคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ทันการณ์ สื่อสารได้ถูกต้อง อีกทั้งเหมาะสมเกิดประสิทธิผลตรงตามลูกค้าแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันมีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กองข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัล จะเป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลสื่อใหม่ในภาพรวมของกรมฯ 
และเว็บไซต์กลางของกรมฯ

o งานสื่อใหม่

• โครงสร้างฯ ใหม่ ที่ปรึกษาได้ก าหนดภารกิจนี้ไว้ที่กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และที่ส านักประชาสัมพันธ์เขต โดยที่ปรึกษา
เห็นว่า เมื่อโครงสร้างฯ ใหม่ประกาศใช้แล้ว หากประสงค์จะใช้วิธีหา agency ก าหนดส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ หรือวิธีการอ่ืนใด 
ให้หารือร่วมกับกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (ในส่วนกลาง) หรือ ส านักประชาสัมพันธ์เขต (ในพ้ืนที)่ 

o สถานีวิทยุไม่มีต าแหน่งฝ่ายการตลาดและจัดหารายได้ ขอเพ่ิม
ส่วนนี้ได้หรือไม่ เพ่ือให้การจัดหารายได้ของกรมเพ่ิมมากขึ้น 
(หรืออาจใช้วิธีหาเอเจนซี่จากหน่วยงานภายนอกมาแต่ต้องมี
ระเบียบการให้ส่วนแบ่งรายได้มารองรับ)



• ที่ปรึกษาให้ความเห็น โดยสรุปใจความจากค าถามไดว้่า ในเชิงโครงสร้างองค์การ ผู้ถามต้องการให้กองต่างประเทศในรา่งผังโครงสรา้งฯ ใหม่ “แบ่งเป็น 1) กลุ่มความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศ (ปฏิบัติหน้าท่ีทั้งทวิภาคีและพหุภาคีกับรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) กับ 2) กลุ่มอาเซียน...” โดยค าตอบของที่ปรึกษามีดังนี้
 หากแบ่งกลุ่มงานตามข้อเสนอแนะข้างต้น โดยหลักการจะท าให้ กลุ่มที่ 1) ข้างต้นมีน้ าหนักภารกิจมากกว่ากลุ่มที่ 2) มากมายนัก เพราะครอบคลุมงานความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศทุกรูปแบบท้ังทวิภาคีและพหุภาคี กับทุกรัฐ/

ทุกองค์การระหว่างประเทศ (กล่าวคือ รับผิดชอบทุกภารกิจ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นอาเซียน)
 ในทางปฏิบัติจริงของกรมฯ ในปัจจุบัน ภารกิจของกลุ่มอาเซียนมีรายละเอียดมากกว่าเพราะมีการพัฒนางานไปมากกว่า ส่วนภารกิจอื่น ๆ จะครอบคลุมอยู่ในกลุ่มที่ 1) ตามข้อเสนอของท่าน อันได้แก่ งานความร่วมมือและความตกลงระหว่าง

ประเทศ ปฏิบัติหน้าท่ีทั้งทวิภาคีและพหุภาคีกับทุกรัฐหรอืทุกองค์การระหว่างประเทศ-ยกเว้นอาเซียน) ปัจจุบันยังพัฒนางานไปได้ไม่ครอบคลุมเท่า แต่ในภายหน้าเมื่อกรมฯ ตระหนักในขอบเขตภารกิจการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
อันกว้างขวางของกลุ่มที่ 1) แล้ว ก็เช่ือว่าจะมีการขยายการปฏิบัติหน้าที่ไปให้ครอบคลมุกว่าปัจจบุัน ให้สมกับเจตนารมณ์ที่กรมฯ ประสงค์จะเป็นผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ด้านตา่งประเทศของไทยอยา่งเต็มภาคภูมิ

 ประเด็นที่ว่า “คิดว่าการศึกษาและผลการศึกษาการแบ่งส่วนงานใหม่เป็นทวิภาคีกับพหุภาคี น่าจะเป็นการศึกษาที่ไมก่ระจ่างและมองข้ามข้อมูลความส าคญัในเรือ่งกลุ่มงานทวิภาคีและกลุม่งานพหุภาค ีเนื่องจากผู้วิจัยคงใช้วิธีการแบ่งตามรูปแบบ
ลักษณะความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการมีข้อตกลง (MOU) เท่านั้น” นั้น กรอบแนวคิดในการแบ่งกลุ่มงานของที่ปรึกษา มิได้ ยึดรูปแบบความสัมพันธ์ผ่านการมี MOU ระหว่างกัน แต่มุ่งให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทั้งที่มีและ
ไม่มี MOU อีกทั้งมีความเป็นไปได้มากว่าภารกจิสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประเทศ/กลุ่มประเทศท่ีไม่ม ีMOU อาจมีความส าคัญไมน่้อยไปกว่าหรอือาจจะมากกว่าประเทศ/กลุ่มประเทศท่ีกรมฯ ได้ร่วมลงนามใน MOU ด้วย

 ประเด็นที่ว่า “การแบ่งส่วนงานใหม่ท าให้ภาพลักษณ์ดูไม่ทันสมยั และดูย้อนสมัยกว่าปัจจุบัน ภาพลักษณ์ต่อภายนอกจะท าให้รู้สึกว่าไม่มคีวามเป็นหน่วยงานท่ีมีเอกภาพในการประสานงาน ซึ่งในหลายๆ หน่วยงานท่ีมีการปรับโครงสร้างองค์กร
ด้านต่างประเทศ ให้ความส าคัญด้านอาเซียนและมีการก าหนดโครงสรา้งกับหน้าที่ให้กับอาเซียนโดยเฉพาะ” นั้น ที่ปรึกษาเห็นว่า บรรทัดฐานท่ีส าคัญที่สุดในการปรบัปรุงโครงสรา้งองค์การมิใช่อาการ “ทันสมัย” เนื่องจากปฏิบัติตาม ๆ กันใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งไม่ช้าก็จะ “ล้าสมัย” ไปเช่นเดียวกับสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเคย “ทันสมัย” มาก่อนหน้านี้ บรรทัดฐานท่ียั่งยืนน่าจะได้แก่ข้อพิจารณาว่า การปรับเปลี่ยนได้ครอบคลุมภารกิจส าคัญท่ีส่วนราชการนั้น ๆ พึงด าเนินการจนครบถ้วนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มคา่งบประมาณภาครฐัแล้วหรือไม่

ค าถามเก่ียวกับภารกิจในร่างโครงสรา้งใหม่

o คิดว่าการศึกษาและผลการศึกษาการแบ่งส่วนงานใหม่เป็นทวิภาคีกับพหุภาคี กองการต่างประเทศ น่าจะเป็นการศึกษาที่ไม่กระจ่างและมองข้ามข้อมลูความส าคัญในเรื่องกลุ่มงานทวิภาคีและกลุ่มงานพหุภาคี เนื่องจากผู้วิจัยคงใช้วิธีการแบ่งตาม
รูปแบบลักษณะความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการมีข้อตกลง (MOU) เท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วควรจะแบ่งส่วนงานให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างประเทศในเชิงความสัมพันธ์ต่างประเทศ คือ ควรแบ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือและความตกลง
ระหว่างประเทศ (ปฏิบัติหน้าท่ีทั้งทวิภาคีและพหุภาคีกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ) กับกลุ่มอาเซียน (ปฏิบัติหน้าท่ีด้านสนเทศของอาเซียนโดยเฉพาะรว่มกับประเทศสมาชิกอาเซยีนอีก 9 ประเทศและส านักเลขาธิการอาเซียนกบัประเทศ
คู่เจรจาท่ีมีความสัมพันธ์ผ่านบริบทของอาเซียน หรือ ASEAN+3) 

o เป็นที่น่าแปลกใจว่าการแบ่งส่วนงานใหม่ท าให้ภาพลกัษณ์ดูไม่ทันสมัย และดูย้อนสมัยกว่าปัจจุบัน ภาพลักษณ์ต่อภายนอกจะท าให้รู้สึกว่าไมม่ีความเป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการประสานงาน ซึ่งในหลายๆ หน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร
ด้านต่างประเทศ ให้ความส าคัญด้านอาเซียนและมีการก าหนดโครงสรา้งกับหน้าที่ให้กับอาเซียนโดยเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานผู้ประสานงานหลักของอาเซียนดา้นสนเทศ ทั้ง AMRI SCI และ CO-CI แต่กลับไม่มีโครงสร้างที่บ่งบอกถึง
การเป็นหน่วยงานหลักด้านนี้ ส่วนการก าหนดงานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบข้อตกลงทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี สามารถรวมอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างสอดคล้องมากกว่าด้วยภารกิจท่ีมีลักษณะเดยีวกัน ท าให้เป็นกลุ่มงานท่ีมีความ
โดดเด่นและมีภาพลักษณ์ประกอบกับภาพจ าในการที่ต่างประเทศต้องการแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบ รัฐ-รัฐ รัฐ-องค์การระหว่างประเทศ หรือ รัฐ-เอกชนต่างประเทศ ขอให้ผู้ท าการศึกษารับฟังข้อเสนอน้ีด้วย และควรตอบค าถามว่า การแยก
เป็นทวิ-พหุ กับการแยกเป็น กลุ่มความตกลง-กลุ่มอาเซียน มีข้อต่างและข้อดีข้อเสยีอย่างไรที่มีมากกว่าเอกสารประกอบการน าเสนอฯ โครงสร้างล่าสุด และท าไมผู้ศึกษาจึงมองว่าอาเซียนเป็นพหุภาคี ทั้งที่อาเซียนมีลักษณะเฉพาะและมีความส าคัญ
ในภารกิจชาติ ท่ีไม่เหมือนองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ



ค าถามเก่ียวกับหน่วยงานของกรมฯ ท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค

• ส.ปชส. ยังคงเป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคและข้ึนตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
• ที่ปรึกษาเห็นว่า โครงสร้างฯ ใหม่ ออกแบบให้ สปข. มีความพร้อมด้านการบริหารเงินและบริหารคนมากข้ึน เพ่ือสนับสนุน

การท างานของหน่วยงานทั้งหลายของกรมฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
• ที่ปรึกษาเห็นว่า ความร่วมมือแบบใหม่ตามร่างผังโครงสร้างฯ ใหม่ระหว่าง สปข. ส.ปชส. และหน่วยสื่อในภูมิภาค จะช่วยให้

การประชาสัมพันธ์ภารกิจของภาครัฐโดยรวมและของส่วนราชการต่าง ๆ ในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารของหน่วยสื่อในภูมิภาค ที่ปรึกษาจึงออกแบบให้ สปข. เป็น 
“ข้อกลาง” ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งปวงของกรมฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพ่ือให้บริการงานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ผ่านสื่อของกรมฯ โดยอาจท าเป็น package ข้ามจังหวัดก็ได้ 
ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณภาครัฐ และเพ่ิมรายได้เพ่ือมาจุนเจือการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ และหน่วยงานของกรมฯ 
ในภูมิภาคให้ได้ผลเต็มก าลังยิ่งข้ึน

• ที่ปรึกษาเห็นว่า ความร่วมมือที่ส าคัญควรมุ่งเน้นในเรื่องยุทธศาสตร์ โดย สปข. ควรเป็น “ข้อกลาง” เชื่อมโยงการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในระดับพ้ืนที่ ตัวชี้วัดที่กล่าวถึง คือตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
โดยที่ปรึกษาเห็นว่าแต่ละจังหวัด อาจรับตัวชี้วัดที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ โดยกรมฯ ยังคงบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดนั้น ๆ ในภาพรวม

• สปข. มิไดม้ีอ านาจก ากับ ส.ปชส. ดังท่ีจังหวัดมี แต่ร่างโครงสร้างฯ นี้ได้ออกแบบให้ สปข. มีทรัพยากรที่จะช่วยสนับสนุนให้ 
ส.ปชส. สร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง สปข. ยังจะมีบุคลากรที่พร้อมให้ค าปรึกษาและสนับสนุนด้านระเบียบการเงินการคลัง 
การพัสดุ และการบุคคลให้แก่หน่วยงานของกรมฯ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถมุ่งความสนใจไปยังเนื้อหาภารกิจ
และบริการด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

o ส านักประชาสัมพันธ์เขต ก ากับดูแลส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดใช่หรือไม่

o ส านักประชาสัมพันธ์เขตจะประสาน/กระจายตัวชี้วัด
ให้แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดได้อย่างไร ในเมื่อขึ้นตรงกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

o ท าไมไม่มีแนวคิดยุบเขต



ค าถามเก่ียวกับหน่วยงานของกรมฯ ท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค

• ทีป่รึกษาเห็นว่า ที่ผ่านมา สปข. และ ส.ปชส. ยังไม่มีความจ าเป็นต้องท างานเกื้อกูลกันมากนัก ร่างโครงสร้างฯ ใหม่ ออกแบบให้
เกิดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นท่ี โครงสร้างฯ ใหม่ของ สปข. จึงเปลี่ยนไปจากเดิม โดยรับภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินรายได้ และการบริหารเงินเพื่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ / ยุทธศาสตร์ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงต้องหารือร่วมกันและ
ให้งานด้านการเงินรวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ เป็นภาระหน้าที่ของ สปข. 

• ที่ปรึกษาเห็นว่า โครงสร้างฯ ใหม่จะเอ้ือให้การบริหารแผนและยุทธศาสตร์ของกรมฯ เป็นการมอบตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการกรมฯ จากกองยุทธศาสตร์ฯ มาท่ี สปข. จากนั้น สปข. หารือร่วมกับ ส.ปชส. และ 
สวท. / สทท. ในพ้ืนที่โดย สปข. เป็น “ข้อกลาง” ในการผลักดันและรวบรวมผลงานยุทธศาสตร์โดยเห็นภาพรวมในระดับพื้นท่ี  
โดย ส.ปชส. แต่ละแห่งอาจไม่จ าเป็นต้องรับตัวชี้วัดแผนงาน / ยุทธศาสตร์ครบทุกรายการ แต่สามารถหารือเพ่ือแบ่งงานกันได้
ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละจังหวัด หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแผน เปลี่ยนกิจกรรม ก็สามารถหารือ
และด าเนินการได้ในระดับพ้ืนที่โดย สปข. เป็นผู้ประสานงาน บูรณาการแผนและผลงานในภาพรวม

• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร จะอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลังจากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

• สปข. ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ส.ปชส. ร่างโครงสร้างฯ นี้ เน้นการประสานงานและการปรึกษาหารือ รวมทั้งการแบ่ง
ภารกิจให้เสริมแรงกัน ลดความซ้ าซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานเป็นส าคัญ 

• ค าว่า “ตัวชี้วัด” เจาะจงเฉพาะตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์เท่านั้น โดยตามร่างโครงสร้างฯ ใหม่ สปข. จะรับ
ภารกิจเป็นผู้ประสานงาน บูรณาการแผน และผลลัพธ์ของหน่วยงานทั้งปวงของกรมฯ ในพ้ืนที่

o ท าไม ส.ปชส. ต้องไปรับตัวชี้วัดจาก สปข.
o ท าไม ส.ปชส. ต้องไปอยู่ภายใต้การก ากับ สปข.
o ต่อไป ส.ปชส. ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ สปข. หรือไม่ 

ทีผ่่านมา สปข. ไม่ได้มีบทบาทอะไรในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ทั้งด้านงานหรืองบประมาณ แต่จะขอให้ทาง ส.ปชส. 
สนับสนุนการท างานมากกว่า ขณะที่คน ส.ปชส มีน้อย 
คนของ สปข. มีจ านวนมาก

o สายงานการบังคับบัญชาคิดว่าของเก่าดีอยู่แล้ว สปข. เป็นแค่
ผู้ดูแลหรือประสานงานไม่มีอ านาจในการให้ความดีความชอบ
ไม่มีตัวชี้วัดร่วมกัน เพราะ ส.ปชส. เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
การให้ความดีความชอบควรจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้
อธิบดีตัดสินสุดท้าย

o ให้ ส.ปชส. อยู่ภายใต้การสั่งงานของ สปข. หรืออย่างไร
o อยากรู้ว่า ส.ปชส. ขึ้นก ากับดูแลของใคร รองอธิบดี หรือ 

ผอ.สปข.

o พันธกิจของส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และส่วน
ปฏิบัติการสื่อสาร ภายใต้ สปข. ยังขาดในส่วนที่เป็นภารกิจ
ของ สทท. และ สวท. (ไม่เห็น Action ของหน่วยปฏิบัติ) 
ควรเพ่ิม "การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร" ไปอีก 1 ข้อ

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป
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• ตามร่างโครงสร้างฯ นี้ ที่ปรึกษาไม่ได้เสนอแนะการควบรวมหน่วยงานทั้งสองนี้ แต่ได้ออกแบบให้เอื้อต่อการร่วมงานและ
แบ่งงานกันท ามากขึ้น โดยให้ สปข. เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการแผน การหารายได้ และบริหารงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่

• สวท.ภูมิภาค ยังสังกัด สปข. 
• ที่ปรึกษาเสนอแนะก าหนดร่างโครงสร้าง สวท. เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาข้อแตกต่างระหว่างขนาดและรูปแบบภารกิจของ

แต่ละ สวท. อีกท้ังเพ่ือเป็นฐานในการก าหนดกรอบอัตราก าลังมาตรฐานส าหรับ สวท. ทั่วประเทศต่อไป ส่วนการจะจัด สวท. ใด 
เป็นประเภทใดนั้น เป็นอ านาจการพิจารณาของกรมฯ อีกท้ังโครงการนี้ไม่ได้เสนอแนะจ านวน สวท. เนื่องจากเป็นรายละเอียด
ทีก่รมฯ ต้องพิจารณาภายใต้ข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย กสทช.

• ที่ปรึกษาได้เสนอแนะร่างโครงสร้างฯ เป็น สวท. ประเภท ก. ข. ค. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็มีความยืดหยุ่นตามขนาดของภารกิจซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งด้วย ส่วนรายละเอียดอ่ืนขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของกรมฯ 

• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร จะอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลังจากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

o น่าจะปรับ สวท. ควบรวมกับ ส.ปชส.
o ส.ปชส. จะยุบรวมกับ สวท. หรือไม่
o สวท. ในภูมิภาคอยู่กองใด
o โครงสร้าง สวท. ในภูมิภาคเป็นอย่างไร
o สวท. ประเภท ก. ข. ค. แตกต่างกันอย่างไร
o สวท.ภูมิภาค ไม่ควรมี สวท. ประเภค ค. เพราะสถานีบริหาร

คลื่นเหมือนกัน ควรมีบุคลากรต าแหน่งให้ครบ
o สวท.ภูมิภาค ทุกสถานี สมควรมีต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

อาวุโส ทุกสถานี
o ไมแ่น่ใจ สทท. และ สวท. ในก ากับ สปข.1-8 ยังไม่ชัดเจน

กรอบอัตราก าลัง ต้องการเห็นความก้าวหน้าทุกสายงาน 
ครอบคลุม เท่าเทียม และทั่วถึง

o สวท. อุตรดิตถ์ เป็น สวท. ประเภทใด ก, ข, ค และโครงสร้าง
ใหม่เพ่ิมหรือลดอัตราก าลังหรือไม่

o สวท. ในภูมิภาค โครงสร้างบุคลากรมีจ านวนเท่าใด จะมีการ
บรรจุเพิ่มต าแหน่ง จนท.การเงิน, จนท.ธุรการ, จนท.พัสดุ 
หรือไม่

o จากการขยายตัวด้านงานและต าแหน่งแห่งที่ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน
ของ สปข. ในการรับผิดชอบการขยายตัวและคุณภาพของ
การออกอากาศทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยเหตุนั้นแล้ว 
พนักงานราชการจากส่วนกลางสามารถโยกย้าย เพ่ือไป
ปฏิบัติงานตาม สปข. หรือ ส.ปชส. ได้ด้วยวิธีการใด
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o สวท.ต่างจังหวัด ในสังกัด สปข.1 ควรจัดกรอบอัตรา มี ผอ.ระดับ อต. 1 ฝ่ายข่าวและรายการ 
ระดับ ชพ.1 ฝ่ายเทคนิค ระดับ อว.1 และฝ่ายบริหาร ระดับ ชก. หรือ อว.1 ควรเพ่ิม จนท.
ด้านสารสนเทศ จนท.การเงินและพัสดุ ด้วย

• การด าเนินการเกี่ยวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร 
จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลัง
จากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

• ที่ปรึกษาเห็นว่า ในการก าหนดภารกิจตามร่างโครงสร้างฯ ใหม่ ที่ปรึกษาค านึงถึงยุทธศาสตร์
กรมฯ (แผนปฏิบัติการกรมฯ ระยะ 20 ปี) เป็นหลัก หากพิจารณาตามยุทธศาสตร์กรมฯ ส.ปชส. 
น่าจะมีความจ าเป็นต้องผลิตสื่อ (ทุกประเภท) ด้วยตนเองน้อยลง แต่ท างานด้านประชาสัมพันธ์
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภารกิจนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อ ส.ปชส. จ านวนมาก ที่ปรึกษาจึงยังคงไว้ 

o ปัจจุบัน ส.ปชส. ยังมีภารกิจท าข่าวโทรทัศน์ วิทยุ ควรแยกงานนี้ออกไปและให้มี จนท.
งานดังกล่าวที่ข้ึนตรงหน่วยต้นสังกัด เพราะ ส.ปชส. มีงานที่ต้องผลิตสื่อมากโดยเฉพาะ
สื่อโชเชียลมีเดียที่ต้องใช้เวลาในการผลิต

• การด าเนินการเกี่ยวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร 
จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลัง
จากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

o ต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ ของ ส.ปชส. ต้องมอัีตราก าลังใตก้ารบังคับบัญชา 4 ต าแหน่ง 
โดยแบ่งเป็นประเภทวิชาการ 2 ต าแหน่ง และประเภททั่วไป 2 ต าแหน่ง ตามระเบียบของ 
ส านักงาน ก.พ. ว2 หรือไม่

o เจ้าพนักงานธุรการ ส.ปชส. ท าไมยังเป็นแค่ จพ.ชง. โดย ปชส. เป็นอ านวยการสูง และมี
กลุ่มงานเพ่ิม 

o ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส จะแต่งตั้งได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของ ส านักงาน ก.พ.
ทีต่้องมีข้าราชการหรือพนักงานราชการ จ านวน 6 ต าแหน่ง ตามท่ี ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
หรือเปล่า หรือกรมฯ สามารถด าเนินการเองได้
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o เป็นผู้หนึ่งซึ่งสัมผัสงานสายนี้มาร่วม 35 ปี ได้สัมผัสงานจริงและเห็นปัญหาคือ งบประมาณท่ีได้จากกรมฯ จังหวัด หน่วยงานกลาง 
ส่วนท้องถิ่น งบอุดหนุนกิจกรรม/งาน/โครงการต่าง ๆ ที่ให้ท าภารกิจด้าน ปชส. กอปรกับ ทั้ง ปชส. และ นปส. จะขอจัดสรรงบมา
เพ่ิมหลาย ๆ เรื่องตามภารกิจที่ได้เป็นคณะท างานฯ งบกิจกรรม/โครงการฯ มีแนวโน้มมากขึ้น บางครั้งหลักล้าน หลายล้าน แตก่ิจกรรม
รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณเรื่องค่อนข้างมาก ตามหลักการท าโดยค าสั่งแต่งตั้ง คือแต่งตั้งต าแหน่งใด ๆ เป็น จนท.พัสดุ หรือ
หัวหน้าพัสดุ แต่ทางปฏิบัติบางแห่งท าตรงตัว โดยค าสั่งแต่งต้ัง บางแห่งธุรการท า บางแห่งช่างฯ ท า บางแห่ง นปส. ช่วยท า เท่าที่ผ่านมา
ไม่มีใครอยากเป็นพัสดุหรือหัวหน้าพัสดุโดยการแต่งตั้ง แต่งตั้งแล้วก็ไม่ท าจริง ให้ต าแหน่งอื่นท าแทน ระบบภายในทางปฏิบัติค่อนข้างมี
ปัญหาซับซ้อน ในองค์ประกอบความรู้ด้านพัสดุโดยตรง และประสบการณ์ ความช านาญ ปัญหาแนวคิดมุมมองในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ขออนุญาตเสนอให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ระบบเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเพ่ือตัดต้นตอของปัญหาในระบบ 
เพราะเป็นเรื่องส าคัญของการเดินงานทุกกิจกรรมงาน โครงการฯ ทุกอย่างต้องท ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ไม่ค่อยมี
ใครพูดถึงกัน คนท าก็รับชะตากรรมไป การเงินโดยหลักจะท าหน้าท่ีเบิกจ่ายต่าง ๆ ตรวจใบส าคัญ ระบบบัญชี ฯ เป็นต้น งานก็ต้อง
รับผิดชอบในระดับหนึ่ง การที่ นปส. หรือ ช่าง ไปท าการจัดซื้อจัดจ้างเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นพัสดุ ท าเองหรือไม่ท าเองในทางปฏิบัติ 
ระบบมปีัญหาซับซ้อนที่มิอาจกล่าว ณ ที่นี้ได้ ถ้าเป็นไปได้ขออนุญาตเสนอให้มีต าแหน่งพัสดุ 1 คน หรือทดแทนต าแหน่งธุรการ หรือ
วิธีการใด ๆ

• ที่ปรึกษาเห็นว่า การก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสดุให้กับทุก ส.ปชส. คงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ 
จึงได้เสนอให้ก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและเจ้า
พนักงานพัสดุไว้ที่ สปข. ซึ่งมีภารกิจให้ค าปรึกษา
หารือเรื่องพัสดุแก่ ส.ปชส. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของ
กรมฯ ในภูมิภาค ต่อไปหาก สปข. และ ส.ปชส. 
หารือประสานงานกันอย่างใกล้ชิดก็น่าจะบริหาร
จัดการระบบการเงิน การเบิกจ่าย การพัสดุ 
ไดถู้กต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

o การแบ่ง ส.ปชส. เป็นประเภท น่าจะปรับเป็น 
1) ส.ปชส. ที่เป็นจังหวัดใหญ่ หรือเป็นที่ตั้งเขต  
2) ส.ปชส.ที่เป็นจังหวัดมีพ้ืนที่ติดชายแดน และมีความยากในการคมนาคม 
3) ส.ปชส.ขนาดเล็ก

• ที่ปรึกษาเสนอให้จัดโครงสร้าง ส.ปชส. เป็น 
4 ประเภท เพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งตามประเภท
และระดับความซับซ้อนของภารกิจ และเพ่ือให้
ผู้บริหารเข้าสู่ต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ 
โดยเริ่มจากจังหวัดที่มีภารกิจไม่ซับซ้อนนัก และ
เติบโตไปสู่จังหวัดใหญ่ขึ้นตามระดับความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และผลงานที่เพิ่มพูนขึ้น
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• ที่ปรึกษาเห็นว่า ภารกิจดังกล่าวจัดเป็นภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ตัดสินใจเรื่องการมอบหมายงานตามที่เห็นสมควรได้เลย

• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร 
จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลัง
จากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัตแิล้ว

o ผังโครงสร้าง ส.ปชส. ขอแก้ไขงานตรวจสอบและติดตามการน าเสนอข่าวลวงและโต้ตอบอย่าง
ถูกต้องทันเหตุการณ์ท่ีอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
- การตรวจสอบติดตามการน าเสนอข่าวลวงควรเป็นหน้าที่ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การโต้ตอบอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์ควรเป็นหน้าที่ของกลุ่มสื่อประชาสัมพันธ์-อัตราก าลังที่
ใหไ้ว้ น่าจะเพียงพอส าหรับจังหวัดเล็ก แต่ถ้าจังหวัดใหญ่ 20 อ าเภอข้ึนไปควรเพ่ิมอัตราก าลัง

o อ านาจหน้าที่ของ ส.ปชส. ข้อความ “จัดท าข่าวสารข้อสนเทศ” ความหมายคือ ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศใช่หรือไม่ เพราะเห็นว่าต้องเข้าสู่ระบบข้อมูลดิจิทัล รบกวนแก้ไขให้ถูกต้อง / การ
พัฒนาเครือข่ายน่าจะตั้งเป็นอีกข้อนึงไม่ใช่ไปฝากไว้กับข้อประสานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานของสื่อมวลชนผู้น าความคิด และการพัฒนาเครือข่ายต้องพัฒนาอย่างมีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถน ามาสู่ระบบการเป็นผู้สื่อข่าวให้กับ ส.ปชส. ได้ / 
การให้ค าปรึกษา เสนอแนะน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพของ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค ใช่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะน าเสนอให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในแต่ละภาค
ใช่หรือไม่ คือก าลังคิดว่างานของ ส.ปชส. ต้องมีกลุ่มจังหวัดมาอยู่ด้วยเพราะบางครั้งการขอ
งบประมาณจังหวัดจะถูกผลักเข้าสู่กลุ่มจังหวัด

• ทีป่รึกษาเห็นว่า ข่าวสารข้อสนเทศ = news & information ถูกต้องตามท่ีหมายความแต่เดิม
แล้ว หากประสงค์จะปรับแก้ถ้อยค า ขอให้เป็นดุลพินิจของคณะท างานของกรมฯ ต่อไป 

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป

• ที่ปรึกษาได้เสนอแนะก าหนดร่างโครงสร้างและภารกิจการบริหารการเงินการคลัง การบัญชี 
และพัสดุ ไว้ที่ สปข. ส่วนงบประมาณตามแผน ปชส.แห่งชาติ จะบริหารอย่างไรนั้น อยู่ใน
ดุลพินิจของกรมฯ 

o งบประมาณ มีความเป็นไปได้หากกรมฯ ประสาน 20 กระทรวง ของบประมาณภาพรวมใหญ่
แล้วส่งผ่านไปยังแต่ละแห่งโดยไม่ต้องผ่าน สปข. ผ่านจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้เลย อย่างเช่น
กระทรวงแรงงานได้รับเงินฟื้นฟูก็ส่งผ่านจังหวัด จังหวัดก็จะได้ทราบข้อมูลการท างานของ
หน่วยงานในสังกัด หรือถ้าจะให้ สปข. รับผิดชอบก็ได้ จัดสรรมา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเงินเกิน
ที่จังหวัดก าหนดมอบอ านาจให้ ส.ปชส. ขออนุมัติใคร ผอ.สปข. หรือผู้ว่า ต้องคิดให้ดีการ
เบิกจ่ายแต่ละท่ี สปข. หนักหรือไม่ มีทั้ง สทท. สวท. ส.ปชส.
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o ข้าราชการส่วนภูมิภาค จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างกับโครงสร้างใหม่ • ร่างโครงสร้างฯ นี้ ที่ปรึกษาเสนอแนะก าหนดให้หน่วยงานระดับภูมิภาคของกรมฯ มีบทบาทส าคัญด้านการประชาสัมพันธ์
และการบันทึกข้อมูลข่าวในพื้นที่ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนใน ส.ปชส. เพ่ือรองรับกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้น คาดว่าหาก
ใช้ร่างโครงสร้างฯ ที่เสนอแนะ จะเกิดผลดังนี้
 งานด้านประชาสัมพันธ์ / แผนประชาสัมพันธ์ งานส ารวจข้อมูล งานวิเคราะห์ และงานสร้างเครือข่าย จะได้รับ

ความส าคัญเพ่ิมข้ึน
ข้าราชการควรมีทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านข่าวเพียงพอที่จะสื่อสารด้านข่าวและข้อมูลโดยตรงกับ

ส่วนกลาง ทั้งในการรับประเด็นข่าวจากส่วนกลาง และการบันทึกข้อมูลข่าว / สื่อ ลงระบบข้อมูลรวมของกรมฯ
หากหน่วยงานของกรมฯ ในพ้ืนที่ร่วมมือกันได้อย่างใกล้ชิด จะมีส่วนก าหนดและเลือกงานตามแผนงาน/ ยุทธศาสตร์

ได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยอาจไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบทุกตัวชี้วัด แต่จะต้องใช้ทักษะในการประสานงานและ
ผูกสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของกรมฯ ในพ้ืนที่มากขึ้น 

 งานด้านคลัง และพัสดุ ควรร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สปข. ซึ่งก าหนดให้มีส่วนบริหารการคลังและบุคลากรเพื่อรองรับ
ความร่วมมือและบูรณาการงานด้านนี้ในพ้ืนที่

 ในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน กรมฯ ก าลังด าเนินการผลักดันความก้าวหน้าให้แก่ข้าราชการในภูมิภาค 
(เป็นภารกิจเฉพาะและแยกต่างหากจากโครงการนี้) ให้อยู่แล้ว อย่างไรกต็าม ความร่วมมือร่วมแรงท่ีใกล้ชิดข้ึน
ระหว่าง ส.ปชส. และ สปข. ยังเอ้ือต่อการย้ายหมุนเวียนงานกันได้ง่ายข้ึนเนื่องจากเรียนรู้งานของกันและกันได้
มากกว่าเดิม

การด าเนินการเกี่ยวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของ กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลังจากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับ
การอนุมัติแล้ว
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• จ านวนคนคงเดิม ไม่ลดและไม่เพ่ิม เนื่องจากใช้แนวทาง Re-arrange ตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด
โดยยังรักษาต าแหน่งงานที่มีอยู่ไว้ตามเดิมเพ่ือโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรในกรมฯ 

• ต่อไปหากกรมฯ ปรับระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรท้ังกรมฯ ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างฯ ใหม่ ก็จะมีความชัดเจนสนับสนุนโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรตามความรู้
ความสามารถ ผลงาน และประสบการณ์ของบุลากรแต่ละคนยิ่งขึ้น

o ปรับโครงสร้างฯ แล้วจ านวนคนลดลงหรือเพ่ิมข้ึน

• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร 
จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลัง
จากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

o ข้าราชการของกรมฯ ในภูมิภาคจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงสร้างใหม่นี้ (ส.ปชส.เพ่ิมภารกิจ/
บทบาทมากข้ึน แต่ไม่เพ่ิมบุคลากร)

o โครงสร้างของ ส.ปชส. จะปรับกรอบอัตราก าลังใหม่ทั้ง 76 จังหวัดหรือไม่
o การปรับโครงสร้าง ส.ปชส. แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ในความเป็นจริงมีบุคลากรที่จ ากัดเพียง 

6-7 คน จะมีการเพ่ิมบุคลากรตามต าแหน่งหรือไม่
o มีแนวทางการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจใหม่ ให้เชื่อมโยงกัน ประสบผลส าเร็จ

อย่างไร
o ควรเพิ่มอัตราก าลังให้กองการเจ้าหน้าที่ หากบุคลากรกรมยังหลัก 3000 คนแบบนี้
o ควรเพิ่มอัตราก าลังให้กองคลัง หากบุคลากรกรมยังหลัก 3000 คนแบบนี้
o จ านวนอัตราก าลังของกองต่าง ๆ
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• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร 
จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลัง
จากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป โดยหากมีเหตุผลสมควร 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ ต่อประเทศชาติและประชาชน จะน าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมพิจารณาต่อไป

• อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาเห็นว่า ปัจจุบันระบบราชการไทยมีนโยบายลดขนาดและปรับลดภารกิจ 
การปรับโครงสร้างฯ ครั้งนี้จึงไม่ขยายส่วนงาน อีกท้ังปริมาณงานสนับสนุนยังจะแปรผันตาม
จ านวนคลื่นความถ่ีที่กรมฯ จะได้รับอนุมัติจาก กสทช. ซึ่งยังไม่อาจสรุปจ านวนได้ ณ เวลานี้ 

o โครงสร้างเก่า ผอ.สทน ระดับอาวุโส (บริหาร) 1 ต าแหน่ง มีฝ่ายช่าง ระดับอาวุโส
อีก 6 ต าแหน่ง มี 

1) ฝ่ายช่างห้องส่ง ดูแลห้องส่ง 12 ห้อง, ห้องบันทึกเสียง 5 ห้อง 
2) ฝ่ายช่างเครื่องส่ง 1 (FM) ดูแลเครื่องส่งฯ คลื่น FM 6 ความถ่ี 
3) ฝ่ายช่างเครื่องส่ง 2 (AM) ดูแลเครื่องส่งฯ คลื่น AM 4 ความถี่
4) ฝ่ายถ่ายทอดเสียงและเชื่อมโยงสัญญาณ
5) ฝ่ายพัสดุช่างและบ ารุงรักษา 
6) ฝ่ายช่างห้องบันทึกเสียงศูนย์ผลิตรายการ ดูแลห้องบันทึกเสียง 5 ห้อง

ต าแหน่งเหล่านี้หายไปไหน เอาไปไว้ที่ไหน เห็นควรให้รักษาแนวโครงสร้างเดิมไว้เพื่อให้ตรงกับ
ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อการพัฒนาให้ตรงจุดยิ่งๆ ขึ้น ควรมีการพัฒนาสายงานช่างให้
เติบโตขึ้น มกีารเพ่ิมต าแหน่งในสายงานที่ขาดและต าแหน่งงานที่เพ่ิมข้ึน ฝ่ายช่างเป็น
หน่วยงานสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ควรจัดหาต าแหน่งมาเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอต่อการสนับสนุน
การขยายงานที่เพ่ิมข้ึนของส่วนงานอื่น ๆ

• อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาได้เสนอแนะในเบื้องต้นให้ก าหนดมาตรฐานเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ 
โดยให้มีกรอบที่ยืดหยุ่นได้ และมีเกณฑ์การจ าแนกประเภทของจังหวัดให้ชัดเจน

o อัตราก าลัง จ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ส.ปชส. แต่ละจังหวัดจะเท่ากันหรือไม่
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• ที่ปรึกษาเห็นว่า ร่างโครงสร้างใหม่มุ่งเน้นผลผลิตและลูกค้าผู้รับบริการมากขึ้น โครงสร้างต าแหน่งงานจึงมีลักษณะดังนี้
หลายกองมีบุคลากรหลากหลายสายงานมาร่วมผลิตผลงานเดียวกัน เป็น one-stop service เช่น กองข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัล 

มีทั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ฯลฯ มาร่วมกัน
บริหารข้อมูลดิจิทัลจนเป็นผลผลิตที่พร้อมใช้ของกอง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ข้าราชการในสายงานเดียวกันก็อาจสังกัดหน่วยงานต่างกอง เช่น นิติกร อาจท างานวิชาการในกลุ่มงานนิติการ หรือ
เป็นนักกฎหมายผู้ปฏิบัติในส่วนใบอนุญาตของกองบริหารเทคโนโลยีและสินทรัพย์ถาวร หรือนักวิชาการเงินอาจปฏิบัติการที่กองคลัง 
หรือที่ส านักประชาสัมพันธ์เขต ฯลฯ ข้าราชการเหล่านี้ใช้วุฒิความรู้ชุดเดียวกัน แต่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างกันตามหน่วยงานที่สังกัด

 มีงานลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น งานด้านการส ารวจวิจัย งานสื่อใหม่ ฯลฯ จึงเป็นการท างานในลักษณะที่คู่ขนาน 
แต่ไม่ซ้ าซ้อน เนื่องจากมีเนื้อหาและผู้รับบริการที่แตกต่างกัน แตอ่าจมีหน่วยงานกลางดูแลในภาพรวม เช่น งานส ารวจวิจัยหลักจะอยู่ที่
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ เว็บไซต์กลางของกรมฯ จะอยู่ที่กองข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัล เป็นต้น

• ที่ปรึกษาเห็นว่า โครงสร้างต าแหน่งงานเช่นนี้ ไม่กระทบต่อความช้า/เร็วของโอกาสความก้าวหน้า แต่ช่วยให้บุคลากรเรียนรู้ข้ามสายงาน
มากขึ้น เอื้อต่อการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งระดับอ านวยการ รวมทั้งยังช่วยให้กรมฯ สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์การย้ายเพื่อ
หมุนเวียนงานตามหนังสือเวียน ก.พ. เรื่อง “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ” 
ไดดี้ยิ่งข้ึน

• ที่ปรึกษาเห็นว่า เมื่อกรมฯ มีโครงสร้างฯ ใหม่ จึงควรทบทวนระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรเสียใหม่ทั้งกรม เพ่ือให้              
ชาวกรมประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนในการพัฒนาตน พัฒนางาน เป็นการเสริมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมฯ ได้ทางหนึ่ง

o สอบถามเรื่อง Career Path (เส้นทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ) กับโครงสร้างใหม่ มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร

o ขอให้พิจารณาความก้าวหน้าของข้าราชการใน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ที่ในอดีตสามารถ
เติบโตได้ แต่ปัจจุบันไม่มีความก้าวหน้า
ไมส่ามารถเติบโตได้

• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. 
โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลังจากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว
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• ขณะนี้กรมฯ มีแผนการยกระดับความก้าวหน้าของต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้ว และอยู่ในระหว่างด าเนินการตามแผนเป็นการ
เฉพาะแยกต่างหากจากการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์การ

• การออกแบบโครงสร้างฯ ครั้งนี้ ที่ปรึกษาเสนอให้จัดโครงสร้าง ส.ปชส. เป็น 4 ประเภท เพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งตามประเภทและระดับ
ความซับซ้อนของภารกิจ และเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าสู่ต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ โดยเริ่มจากจังหวัดที่มีภารกิจไม่ซับซ้อนนัก และเติบโต
ไปสู่จังหวัดใหญ่ขึ้นตามระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานที่เพิ่มพูนขึ้น

• ทีป่รึกษาเล็งเห็นข้อจ ากัดและความส าคัญของภารกิจของประชาสัมพันธ์จังหวัด จึงได้ออกแบบร่างโครงสร้างฯ เพ่ือให้ท างานได้มี
ประสิทธิผลขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใกล้ชิดระหว่าง สปข. และ ส.ปชส. เพื่อสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน บูรณาการผลงาน 
ลดงานซ้ าซ้อน อีกท้ังเพ่ือให้เอ้ือต่อระบบการโยกย้ายแต่งตั้งที่กรมฯ อาจปรับให้ยืดหยุ่นขึ้นต่อไปในภายหน้า

o อยากทราบความก้าวหน้าของ ส.ปชส. ที่มภีารกิจ
มากในข้อจ ากัดมากมาย

• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. 
โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลังจากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

o เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
อายุราชการ 28 ปี ไม่เคยเปลี่ยนสายงาน ศึกษา
เพ่ิมเติมจบ ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2539 มีใบ กว. วิศวกรไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ระดับภาคีวิศวกร  สอบภาค ก ของ กพ. สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในปี 2539 (เป็น
วิชาชีพพิเศษไม่มีหมดอายุ ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน) 
แต่ก่อนไม่คิดจะไปไหนยังรักงานที่ท า แต่ตอนนี้ 
สายทั่วไปอยู่ยาก สอบถามว่า อายุราชการเหลือ  
7 ปี ควรจะไปตรงไหนของโครงสร้างใหม่ได้
โดยไม่ต้องลดเงินเดือนลง
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• การด าเนินการเก่ียวกับระบบอัตราก าลังและระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กกจ. 
โดยที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้กรมฯ ด าเนินการต่อไปภายหลังจากโครงสร้างฯ ใหม่ได้รับการอนุมัติแล้ว

o เดิมต าแหน่ง ผอ.ส่วนเทคนิค (สวท.) ผู้ทีจ่บสายช่าง
สามารถขึ้นด ารงต าแหน่ง ผอ.ส่วนเทคนิค ได้ 
แตโ่ครงสร้างใหม่ ส่วนเทคนิคโดนยุบ ผู้จบสายช่าง
ไม่มีโอกาสขึ้น ผอ.ส่วน เลย ท าให้สายช่างไม่มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จริงๆ ก็คือช่างเทคนิค ผู้เขียนโครงสร้างต้องให้
ความส าคัญกับต าแหน่งสายงานผู้จบจากช่าง
เทคนิคด้วย
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• กระบวนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ จะเริ่มในโอกาสแรกตามขั้นตอนที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
และจะแล้วเสร็จเมื่อประกาศโครงสร้างฯ ใหม่เป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

• การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ผังโครงสร้างองค์การใหม่ ที่ปรึกษาสนอแนะให้ด าเนินการตามผังดังต่อไปนี้ 
(คาดว่าจะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 6 เดือน)

o มี Timeline อย่างไร  
o จะเริ่มเมื่อไรและจะแล้วเสร็จเมื่อไร
o คาดว่าโครงสร้างใหม่จะประกาศใช้ในช่วงระยะเวลาไหน
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• การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างในครั้งนี้ ด าเนินการตามแนวทางหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของ ก.พ.ร. รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินมาตลอดตั้งแต่ต้น อีกทั้ง
มิได้เป็นการขยายส่วนราชการหรืออัตราก าลัง แตเ่ป็นการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น 
จึงน่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลางและมีโอกาสส าเร็จได้มาก

o มีโอกาสแค่ไหนที่จะปรับโครงสร้างตามแผนที่วางไว้ เพราะกรมฯ มแีผนจะปรับโครงสร้าง
หลายครั้งแต่ไมส่ าเร็จ

o ความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติโครงสร้างใหม่ กปส.

• ทีป่รึกษาเสนอแนะให้คณะท างานขับเคลื่อนแผนเปลี่ยนผ่านตามผังข้างต้นหารือร่วมกันและปรับ
รายละเอียดจนลงตัว ในส่วนของการบริหารการปรับเปลี่ยนภายในองค์การ เช่น การถ่ายโอน
ภารกิจ การย้ายระหว่างหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนระบบทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ขอให้กรมฯ 
ประกาศด าเนินการ/แจ้งขอความร่วมมือจากพ่ีน้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหลายโดยทั่วกัน
ก่อนเริ่มด าเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ

• ในเบื้องต้นนี้ ทีป่รึกษาเสนอแนะว่า เมื่อมีการโอนงานจากส านักหนึ่งไปที่กองอีกแห่งหนึ่ง 
ต าแหน่งงานจากส านักเดิมควรจะตามไปที่ใหม่เท่าที่จะเป็นไปได้ตามร่างผังโครงสร้างฯ ใหม่ 
โดยจะอยู่ในชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งเดิม และไม่กระทบต่อโอกาสในการนับเวลาเพื่อขอ
ปรับระดับต าแหน่งของบุคลากร

• นอกจากนีอ้าจมีแผนเฉพาะกาลในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากมี
เหตุสมควรจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนได้ในทันทีในบางกรณี

o การปรับโครงสร้างครั้งนี้ ถึงจุดที่เปลี่ยนการปฏิบัติ การโยกย้ายก าลังคน ฯลฯ จากเดิมสู่
กองใหม่อย่างไร 

o เมื่อมีการโอนงานจากส านักหนึ่งไปที่กองอีกแห่งหนึ่ง ต าแหน่งงานจากส านักเดิมจะตามไป
ทีใ่หม่หรือไม่



ค าถามเก่ียวกับการขับเคลื่อนเขา้สู่โครงสรา้งใหม่

• ที่ปรึกษาเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างองค์การในส่วนที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงนั้น หากจะแก้ไข
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนนี้ใหม่ แตโ่ครงสร้างฯ ภายในและกระบวนงาน สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยกระบวนการพิจารณาปรกติของกรมฯ

• ที่ปรึกษาเห็นว่า การปรับเปลี่ยนในส่วนที่เก่ียวกับอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง หาก
ทดลองด าเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมเพียงพอ ก็อาจปรับปรุงได้อีกก่อน
มีค าสั่งจัดคนลง หรือเมื่อได้ศึกษาทบทวนกรอบอัตราก าลังใหม่ทั่วทั้งกรมฯ แล้ว

o เมื่อด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ลงตัวจะปรับเปลี่ยนได้อีกหรือไม่

• เป็นข้อเสนอที่ใช้กับโครงสร้างฯ ใหม่ โดยผู้ด ารงต าแหน่งนี้เป็น จพง.อว. หรือ นักจัดการงาน
ทั่วไป ชก. ก็ได้ เพ่ือเปิดโอกาสแก่ผู้ด ารงต าแหน่งนี้ทั้งที่มาจากสายงานทั่วไปและสายงานวิชาการ
ตามที่กรมฯ มีอยู่ในปัจจุบัน

o หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตามที่โครงสร้างระบุเป็น จพง.อว หรือ นักจัดการงานทั่วไป ชก. 
หรือหมายถึง ต้องดูผู้ด ารงต าแหน่งในขณะเปลี่ยนโครงสร้าง หรือเมื่อมีโครงสร้างใหม่แล้ว
ผู้มาด ารงต าแหน่งจากแท่งทั่วไป หรือแท่งวิชาการกไ็ด้

o เห็นด้วย กรอบฝ่ายบริหาร ควรก้าวหน้าระดับ ชก. หรือ อว.



ค าถามอื่น ๆ

• การก าหนดชื่อของส่วนราชการระดับกอง
หรือส่วนงานต่าง ๆ กพร.กปส. จะน าไปหารือ
กับคณะท างานของกรมฯ ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

• ส าหรับข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ กพร.กปส. จะน าไป
หารือกับคณะท างานของกรมฯ ต่อไป
เช่นเดียวกัน

o เนื่องจากค าว่ายุทธศาสตร์นั้นก าหนดในระดับประเทศ ซึ่งกรมฯ น ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ควรชื่อว่า กองนโยบายและแผน

o ผู้ปฏิบัติงานในกองพิธีการและสื่อมวลชนสัมพันธ์ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อมาก่อนด้วยเพื่อเข้าใจวัฒนธรรม / อัตลักษณ์สื่อ
o กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เป็น Pr. ที่น่าสนใจ เป็นน่าเป็นตาให้กรมฯ ได้ ตอบค าถามได้จริง ๆ
o สถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการงัดศักยภาพคนกรมฯ กันเองมากขึ้น ด้วยการผลักดันให้เป็นวิทยากรพี่สอนน้อง รวมถึง

ให้คนกรมฯ ทีร่ับผิดชอบงานด้านใดด้านหนึ่งนั้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้รับโอกาสพัฒนาผ่านการอบรมมากขึ้น โดยไม่ต้องเน้นคุณสมบัติ
ด้านวัยวุฒิมากนัก เพราะจะเสี่ยงต่อการขาดช่วงของบุคลากร

o กองข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัลควรให้คนที่สนใจ อาสาหรือถนัด มีโอกาสเข้ามาท าส่วนนี้ มากกว่าจับมาลงหรือบังคับ
o ป้ายชื่ออาคารส านักงานที่ท าการของกองวิทยุโทรทัศน์ และกองวิทยุกระจายเสียง จะใช้ป้ายแบบไหน ? ควรต้องรักษาอัตลักษณ์ ข้อนี้ส าคัญ
o ท าไมไม่ใช้ชื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เหมือนเดิม เพราะเป็นชื่อที่รู้จักกันทั้วประเทศและท่ัวโลกแล้ว 
o ต้องมีชื่อท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ "สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย" คนทั่วไปรู้ 

ตามหลักในโครงสร้าง ระดับกอง ผู้บริหาร ระดับอ านวยการสูง / เป็นกองที่ต้องท าหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าววิทยุ ให้คนรับรู้ทั่วโลก ดังนั้นต้องมี 
ส่วนข่าววิทยุ / ส่วนเทคโนโลยี ผู้บริหารส่วน ควรเป็น วิศวกรไฟฟ้า หรือนายช่างไฟฟ้า ชพ./อว. เหตุผลการบริหารส่วนต้องมีคุณสมบัติ 
ความรู้เฉพาะด้านพ้ืนฐานไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์ และความรู้เชิงบริหารเป็นอย่างน้อย จึงจะพากันไปรอดและดี / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ในสื่อวิทยุกระจายควรเป็นงานระดับส่วน เหตุผล เป็นสื่อใหม่ไม่ต่างจากวิทยุกระจายเสียง

• ที่ปรึกษาเห็นว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของกรมฯ 
ทีด่ าเนินการเป็นการต่างหาก คู่ขนานไปกับ
การปรับปรุงโครงสร้างในภาพรวม

• กพร.กปส. จะน าประเด็นนี้หารือกับคณะท างาน
ของกรมฯ ต่อไป

o สวศ. ท าไมหายไปเลย ไม่นึกถึงจิตใจของ จนท. ต่อไป สวศ. ที่เหลือท าไง อนาคตมืดมน



Thank you

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์

opdc_prd@prd.go.th


